



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A

(วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก อุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา เป็นบางสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ในสังคมปัจจุบัน พระองค์ตรัสว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่ว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาที่ว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลี แล้วจากไป เมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วย บรรดาผู้รับใช้จึงไปหาทายถามว่า ‘นายครับ นายที่ว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิไซหรือ? แล้วข้าวละมานมาจากที่ใดเล่า?’” (มธ 13:24-27) คำถามพื้นฐานอันหนึ่งที่ประชาชนในสมัยนั้นถามพระเยซูเจ้าคือ ทำไมพระเจ้าทรงปล่อยให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นบนโลกนี้โดยไม่ทรงจัดการแก้ไขอะไรเลย? คงเป็นเพราะเหตุนี้เองพระองค์จึงทรงเล่าอุปมาเรื่องข้าวละมานให้พวกเขาฟัง

สถานการณ์ของเราในปัจจุบันไม่ต่างจากสถานการณ์ของประชาชนในสมัยของพระเยซูเจ้ามากเท่าใดนัก เมื่อเรามองสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกโดยรวมและในประเทศไทยของเรา หลายคนอาจเกิดคำถามขึ้นมาในใจเหมือนกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนดีงามมิใช่หรือ? ทำไมพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นบนโลกโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เลย? คงจะเป็นพระมหากษัตริย์คุณอันใหญ่หลวง ถ้าพระเจ้าจะทรงขจัดคนชั่วทั้งหลายบนโลกนี้ให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นพวกฆาตกร ผู้ก่อการร้าย นักค้ายาเสพติด กลุ่มอิทธิพลทั้งหลาย แก๊งลักพาเด็กและแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดจากเด็ก พวกโก่งกินบ้านเมือง เอารัดเอาเปรียบและกดขี่คนยากจน แต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น ทำไม?

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงให้คำตอบแก่เรา เมื่อพระองค์ทรงเล่าต่อไปว่า “นายตอบว่า ‘ศัตรูมาที่ว่านไว้’ ผู้รับใช้จึงถามว่า ‘นายต้องการให้เราไปถอนมันไหม?’ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมื่อทำถอนข้าวละมาน ท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วย จึงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อน เผาไฟเสีย ส่วนข้าวสาลีนั้น จงเก็บเข้ายุ้งของฉัน’” (มธ 13:28-30) คำตอบต่อคำถามที่ว่า ทำไมยังคงมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเรื่อยๆ บนโลกนี้? หรือทำไมคนชั่วทั้งหลายยังคงลอยนวลอยู่? คือ พระเจ้าทรงให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะได้กลับใจ พุทธิกอย่างหนึ่งคือ พระเจ้าทรงอดทนต่อพวกเขา พระองค์ทรงเคารพเสรีภาพของมนุษย์ พระองค์ทรงมองเสรีภาพของมนุษย์เป็นของประทานล้ำค่าจนทำให้พระองค์ต้องอดทนต่อความชั่วช้าทั้งหลาย อย่างน้อย “จนถึงฤดูเก็บเกี่ยว” (มธ 13:30) หรือจนกระทั่งถึงวันพิพากษา พระเจ้าไม่ทรงบังคับมนุษย์คนใดให้รู้สึกเลวร้ายและไม่ดีและทำความดี พระองค์ทรงให้เวลาเพียงพอแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ใครต้องสูญเสียชีวิตนิรันดรไปนั่นเอง

บางที่เราอาจด่วนตัดสินเร็วเกินไปที่บอกว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นไม่ดีและเราไม่สามารถยอมรับได้ การตัดสินคนอื่นแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่ง ความจริงประการหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือ เราไม่มีสิทธิที่จะไปตัดสินความผิดของคนอื่น สิทธินี้เป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าสังคมของเราจะเลวร้ายขนาดไหน เราไม่มีสิทธิที่จะประณามตัวบุคคลนั้น แต่เรามีสิทธิที่จะประณามกิจการที่ชั่วร้ายของเขาได้ สิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้เสมอคือ ชีวิตของคนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีผสมผสานกันอยู่ ไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบทุกอย่าง ยิ่งกว่านั้น โลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ในเวลานี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบด้วย ไม่มีใครในโลกนี้ที่ดีพร้อมทุกอย่าง นอกจากพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ผู้ทรงบังเกิดโดยไม่มีบาปกำเนิด และไม่ใครที่ชั่วล้วนๆ โดยไม่มีดีเลยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สังคมของเราจะมีทั้งคนดีและไม่ดี มีทั้งสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดรวมกันอยู่ เพราะแม้แต่ในตัวเราแต่ละคนมีทั้งสองสิ่งนี้ด้วย

ความเป็นจริงนี้ค่อนข้างซับซ้อน แม้แต่ในพระศาสนจักรเองที่เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ เรายังพบหลายสิ่งหลายอย่างที่น่ารังเกียจและเป็นที่สะดุด มีข่าวละมานมากมายที่ศัตรูของพระเจ้าหรือผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าได้หัวเราะไว้ในท้องทุ่งของพระศาสนจักร เราอาจรู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้ยินเรื่องราวอันเป็นที่สะดุดได้เกิดขึ้นในพระศาสนจักรซึ่งหลายอย่างมีสาเหตุมาจากผู้นำทั้งหลาย นั่นคือ บรรดาพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวชเอง แต่สิ่งชั่วร้ายแบบนี้ไม่ควรทำให้เรากังวลใจมากจนเกินไป แม้แต่ในท่ามกลางอัครสาวกสิบสองคนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษ ยังมีคนหนึ่งที่ยกย่องพระองค์ ทั้งๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่าอัครสาวกคนหนึ่งจะเป็นข่าวละมานผู้จะยกย่องพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกำจัดเขาออกจากกลุ่มข่าวสาส์นซึ่งหมายถึงอัครสาวกคนอื่นทันที แต่พระองค์ทรงอดทนต่อเขา

ปรกติแล้วผู้นำทางการเมืองและทางทหารจะกำจัดศัตรูของพวกเขาออกไปทันทีที่รู้แน่ชัด แต่ไม่ใช่พระเจ้า พระเจ้าของเราทรงพระทัยดีและเปี่ยมด้วยความเมตตาตาสสาร ทรงพร้อมที่จะให้อภัย เราโชคดีที่เรามีพระเจ้าเช่นนี้ ในโลกนี้ใครไม่มีบาป ใครเป็นข่าวสาส์นล้วนๆ โดยไม่มีส่วนผสมของข่าวละมานเลย? เราต้องการให้พระเจ้าจัดการกับเราทันทีที่ท้องทุ่งแห่งชีวิตของเรามีข่าวละมานหรือ? ดังนั้น ในฐานะบุตรชายหญิงของพระเจ้า เราควรเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยความอดทนเหมือนพระองค์ จำไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วสิ่งชั่วร้ายและบาปจะได้รับการลงโทษซึ่งเป็นผลตามมาของตัวมันเองอย่างแน่นอน

พี่น้องที่รัก ในมิสซาววันนี้เราสามารถมองเห็นเครื่องหมายแห่งความอดทนของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรามารับศีลมหาสนิท พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องเราให้เป็นคนดีครบบริบูรณ์ทุกอย่าง ก่อนที่เราจะมารับพระกายและพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ ศีลมหาสนิทไม่ได้เป็นรางวัลสำหรับความดีของเรา แต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรากลายเป็นคนดี พระเจ้าทรงอดทนต่อเราแต่ละคนในโลกนี้ ให้เราใช้โอกาสและช่วงเวลาทีพระองค์ให้กับเรา ซึ่งเพียงพอสำหรับเราแต่ละคน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน